



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๕๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๐๖๕

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๒๖ เมษายน ๒๕๖๐)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

กตว.

เลขที่ 369

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐

เวลา 15.๒๔ น.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (สมบ.)	<p>สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐</p> <p>สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (Super Poll) เปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ พบว่ามาตรการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ มาตรการแก้ปัญหาเมาแล้วขับ ร้อยละ ๖๙.๒ รองลงมาเป็นมาตรการแก้ปัญหาขับรถเร็ว ร้อยละ ๑๐.๘ ส่วนความพึงพอใจต่อผลการรณรงค์ลดการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพบว่าประชาชนพึงพอใจการรณรงค์ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และ คสช. ถึงร้อยละ ๔๓.๑ และรองลงมา คือ พึ่งพอใจการรณรงค์ของภาคประชาชน เช่น การติดกล้องหน้ารถ ช่วยคนตี ชักคนผิด ขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ ๒๙.๓๐</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ขอให้ ปก. นำข้อมูลทั้งผลสำรวจความพึงพอใจ และสถิติผู้เสียชีวิตในรถประเภทต่างๆ มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงสรุปผล มาตรการอะไรดำเนินการแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล แล้วนำสรุปผลดำเนินการให้ รมว.มท. ทราบ และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว</p> <p>๒. ยอดแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐</p> <p>กระทรวงแรงงาน รายงานยอดแรงงานต่างด้าวสัญชาติ (กัมพูชา ลาว และพม่า) ในระบบที่เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ตามการผ่อนผันของรัฐบาล มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖,๖๕๐ คน ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวได้ทยอยเดินทางกลับมาทำงานตามปกติแล้ว ตามข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ มีแรงงานต่างด้าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ๗๓,๐๑๒ คน ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกลับเข้ามาภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเวลาผ่อนผันที่รัฐบาลกำหนด</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศต้นทางซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ มท.ด้วย เช่น การขอผ่อนผันออกนอกพื้นที่ และอยู่ต่อ จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>ปก.</p> <p>ปก. (สน.บท.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มีรายงานผู้ป่วยแล้ว ๒๐,๔๓๘ ราย เสียชีวิต ๕ ราย ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ แรกเกิด - ๑๔ ปี และพบมากที่สุดในภาคเหนือ ควรเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี ผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคอ้วน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ทำลายสัตว์ปีก</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท. ให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่สถานที่ทำงานให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโรคติดต่อ</p> <p>๔. โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ครม. มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (GEF) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ๔ เมืองนำร่อง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครเกาะสมุย เน้นการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการจัดการขยะ น้ำเสีย และการขนส่งที่ยั่งยืน มีระยะเวลาดำเนินการในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท. ให้ สก. จัดทำข้อมูลสรุปเพื่อนำเรียน รมว.มท. และอยากทราบว่า มีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการบ้างภายใต้บริบทการแก้ไขสถานะโลกร้อน</p> <p>ด้านการต่างประเทศ สถานการณ์ระหว่างประเทศบริเวณคาบสมุทรเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธ แต่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขีปนาวุธระเบิดทันทีภายหลังการปล่อย โดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เป็นการโต้ตอบที่สหรัฐฯ ส่งเรือพิฆาตติดอาวุธมาลอยลำบริเวณคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวไทยในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามได้เตรียมแผนอพยพชาวไทยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนแล้ว</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท. ผวก. สมบ. ทหรือ จัดทำข้อมูลข้อตกลงระหว่างประเทศ และสถานการณ์ ด้านความมั่นคงบริเวณคาบสมุทรเกาหลีด้วย</p>	<p>-</p> <p>สก.</p> <p>-</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ๙๐๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ขอให้ ยผ. ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างเพื่อรายงานให้รัฐบาลทราบเป็นระยะๆ</p> <p>๓. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐</p> <p>สถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๗ วันของการรณรงค์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวนอุบัติเหตุ ๓,๖๙๐ ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต ๓๙๐ ราย จำนวนผู้บาดเจ็บ ๓,๘๐๘ คน</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>๑. ให้ ปก. วิเคราะห์สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบปริมาณผู้สัญจรเดินทางระหว่างช่วงปกติ และช่วงเทศกาลเป็นอัตราเท่าไร ช่วงใดมีอัตราผู้เสียชีวิตสูงกว่ากัน โดยแยกเป็นถนนสายหลักต่อวัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข มาตรการดำเนินการต่อไป</p> <p>๒. วิเคราะห์แยกสาเหตุการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ เช่น การขับรถเร็ว การดื่มสุรา เพื่อสะท้อนปัญหาให้ชัดเจน</p> <p>๔. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>๑. ภาพรวม ป.ย.ป. เป็นฝ่ายบริหารจัดการของรัฐบาลปัจจุบัน ยึดโยงอยู่กับการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ คกก.การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอยู่จะเป็นกลไกติดตามงานรัฐบาล</p> <p>๒. มท. เกี่ยวข้องกับการเสนอร่าง พ.ร.บ. ด้านต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามภารกิจของ กรม รัฐวิสาหกิจด้วย</p> <p>๓. กฎหมายที่ต้องเร่งทบทวน ยกร่าง พ.ร.บ. เร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับ มท. ยังไม่มี แต่ที่เกี่ยวข้องคือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติเข้ากับยุทธศาสตร์ภาค จังหวัด อำเภอ หากมีการประชุมให้รองปลัดกระทรวงด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย</p> <p>๔. การจัดทำแผนพัฒนาในพื้นที่ โดยต้องเสนอโครงสร้างการจัดทำแผนระดับพื้นที่ (Micro) ตามที่เสนอ คือแผนระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และแผนระดับภาค (Macro) การจัดทำแผนภาค ตามที่รัฐบาลต้องการให้ได้เป็นพระราชกฤษฎีกา</p> <p>๕. ให้เผยแพร่แนวทางการดำเนินการ ป.ย.ป. ให้ผู้บริหาร ผู้บริหารราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ทราบ</p>	<p>ปก.</p> <p>สนผ.สป./ สตร.สป.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๕. การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ผลการดำเนินการเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนฯ จำนวน ๑๕๓,๐๗๕ เรื่อง แล้วเสร็จ ๑๑๗,๐๕๐ เรื่อง ร้อยละ ๗๖.๔๗ คงเหลือ ๓๖,๐๒๕ เรื่อง</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท. ขอให้จังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอย่าดำเนินการล่าช้า โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาที่เรื้อรังมานานและส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากในพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นศูนย์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนให้ได้ โดยเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ทันที และเรื่องใดที่ต้องส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และให้ติดตามความคืบหน้าและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาที่ดินและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีการตามกฎหมายก็จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างชัดเจนถึงขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>สน.ผ.สป./ สตร.ปค. ปค.(สน.สก.)</p>
๔.	เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>๑. เตรียมจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๒. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เรื่องปัญหาการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงาน โดยด่วนอย่าให้ล่าช้า และขอให้เร่งรัดบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ติดตามปัญหาที่เรื้อรังมานาน รวมถึงกำชับกวดขันไม่ให้ข้าราชการในสังกัด มท. ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเรื่องต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. การจัดพื้นที่ เขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว ขอให้ ปค. ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.... ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เสนอเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยให้พิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ มท. และรายงานให้ รว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๔. ติดตามการมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ ของ อปท. ทั่วประเทศ เห็นควรมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบด้วย</p> <p>๕. เร่งติดตามความคืบหน้าการบำบัดน้ำเสียใน อปท. ขอให้ สก. เร่งติดตาม ความคืบหน้าการบำบัดน้ำเสียใน อปท. ว่ามีแนวทางอย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการโรงบำบัดน้ำเสีย ๑๑๐ โรง ทั่วประเทศ</p>	<p>ปค. วช/ ทุกสำนัก/กอง สน.สก.</p> <p>สน.สก./ สน.บท.</p> <p>สก.</p> <p>สก.</p>